

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ		เจ้าของโครงการ
1	โครงการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560	ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
2	โครงการสร้างเครือข่ายใยแมงมุมเกษตรสะอาดจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
3	โครงการพัฒนาฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (International Gastronomic Tourism Consortium : iGTC)	อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
4	โครงการร้านอาหารอินทรีย์ "Eat Right" สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย	นางวชิราพันธ์ จมพอง
5	โครงการโรงคัดบรรจุผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)	ผศ.ดร.สุรัตน์ นักร้อง
6	โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร : คุณภาพและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล	รศ.คณวัฒน์ เฟื่องอัน
7	โครงการโรงงานแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน	รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
8	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรมะขาม	นายปรีชา รัตนัง
9	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและพืชไร่อินทรีย์แบบครบวงจร	ดร.ธิดารัตน์ ศิริบุรณ์
10	โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์	นางสาวอนุชิตา วงศ์ชื่น
11	โครงการฐานเรียนรู้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชเครื่องเทศ	ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
12	โครงการขยายผลและพัฒนาระบบการผลิตสตอร์เบอร์รี่อินทรีย์ในโรงเรือน	ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
13	โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร	ผศ.ฉันทนา วิชรรัตน์
14	โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดอัญชันอินทรีย์	นายชนวัฒน์ รอดขาว
15	โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มแพะอินทรีย์	ผศ.ไพโรจน์ ศิลมน์
16	โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Feed Production)	ดร.มงคล ะไชย
17	โครงการระบบการผลิตลูกปลานิลและการสร้าง Brand ปลานิลอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.จกมล พรหมยะ
18	โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสัตว์น้ำแบบอินทรีย์สู่ระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Fish Vally)	ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
19	โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบแม่นยำสำหรับทำการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.ศุภชิตา อ่ำทอง
20	โครงการการผลิตปุ๋ยออร์แกนิกจากวัสดุเหลือใช้ร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์	ผศ.ดร.ศุภชิตา อ่ำทอง
21	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-Biological Control Technology Learning Center)	ดร.ศมาพร แสงยศ
22	โครงการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิต การตลาด เกษตรอินทรีย์และ Organic educational hub จังหวัดเชียงใหม่	ดร.ชมชาน บุญระหงษ์

ชื่อโครงการ		เจ้าของโครงการ
23	โครงการสืบสารเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ	นายประสิทธิ์ กาบจันทร์
24	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตไม้ผลเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม	ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม
25	โครงการศึกษาประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์	รศ.ดร.ศิริพร กิริติการกุล